



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานเลขาธิการกรม โทร. 98443, 99062

ที่ สธ 0601.02/ว 242

วันที่ 3 มีนาคม 2558

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการส่งผลงานวิชาการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุกแห่ง

ตามที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งผลงานวิชาการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม ที่ สธ 0601.02/ว 1550 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และหนังสือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ สธ 0601.02/ว 634 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการประเมินผลงานของบุคคลระดับชำนาญการพิเศษลงมา นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การส่งผลงานวิชาการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ ตำแหน่งที่กำหนดเป็นระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงให้ผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติฯ ดังนี้

1. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น **ต้อง** ส่งผลงานประเมินภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณาคัดเลือก หาก ไม่สามารถส่งผลงานประเมินภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมฯ จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติใหม่
2. กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ส่งผลงานประเมินแล้ว แต่ผลงานยังมีคุณภาพไม่เหมาะสมกับระดับที่จะแต่งตั้ง กรมฯ จะให้ส่งผลงานประเมินใหม่ ภายใน ๖ เดือนนับจากวันที่ได้รับทราบมติจากคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการฯ และถ้าผลงานยังมีคุณภาพไม่เหมาะสม กรมฯ จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติใหม่
3. กรณีให้แก้ไขและเพิ่มเติมผลงานให้ดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง นับจากวันที่ได้รับทราบมติคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการฯ หากผลงานที่ส่งประเมินยังมีคุณภาพไม่เหมาะสมกับระดับที่จะแต่งตั้ง กรมฯ จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติใหม่
4. กรณีผู้ที่มีคุณสมบัติยังไม่ครบถ้วนและได้รับการคัดเลือก อาจส่งผลงานประเมินล่วงหน้าได้ ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่น้อยกว่า 3 เดือน
5. กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งประเมินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนที่ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นจะพ้นจากราชการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายอภิชัย มงคล)

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์